



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระพันปีหลวง</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมคู่สมรส นำ ครม. อาทิ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ, นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี, นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรมว.ก.พาณิชย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ในพระบรมมหาราชวัง นอกจากนี้ ยังมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร, ผู้นำเหล่าทัพ ประธานศาลฎีกา ข้าราชการระดับสูง ผู้บริหารองค์กรอิสระ นักการเมือง ตลอดจนเอกอัครราชทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ ร่วมลงนามถวายพระพร</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>คมชัดลึก บทบรรณาธิการ</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>ทีมข่าวสาธารณสุข</p> <p>แนวหน้า คอลัมน์บ้านเกิดเมืองนอน</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายสมศักดิ์ จังตระกุล ประธานชมรม ผอ.รพ.สต. (ประเทศไทย) กล่าวถึงนโยบายให้ผสม.ปลูกกัญชาคนละ 6 ต้น ว่า สนับสนุนข้อเสนอของคณะกรรมการชมรมผสม.แห่งประเทศไทย ที่ให้ผสม.รวมกลุ่มปลูก 5-10 ไร่ในแต่ละพื้นที่ โดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณแปลงปลูก มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปดูแล และเห็นด้วยกับข้อเสนอให้รัฐต้องส่งเสริมให้ขายผ่าน สสจ. และบริหารโดยรัฐวิสาหกิจกัญชาที่ให้ประชาชนร่วมถือหุ้น แต่ต้องจำกัดการถือหุ้นอย่าให้ไปตกอยู่ในมือนายทุนแบบปตท. สำหรับอีกส่วนที่ไม่ถูกพูดถึง แต่กำลังจะเป็นปัญหาความขัดแย้ง คือ แพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน ทั้งที่คนกลุ่มนี้สามารถให้ปลูกได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น จึงสนับสนุนข้อเสนอ 1 รพ.สต. 1 แพทย์แผนไทย และฝากให้ดูแลคนกำลังคนรพ.สต. และการบรรจุบุคลากรตามโครงสร้างด้วย</p> <p>บทความ</p> <p>-กล่าวว่า แม้จะมีเสียงสนับสนุนเรื่องสารสกัดน้ำมันกัญชา แต่ก็มีความกังวลอยู่เรื่องการใช้วิธีและขอบเขตการใช้ที่ต้องเป็นไปเพื่อการแพทย์เท่านั้น โดยสธ.ต้องควบคุมอย่างใกล้ชิด สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งรอการรักษาด้วยความหวัง ควรจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการเข้าถึงการรักษา ซึ่งรวมไปถึงการรักษาด้วยวิธีทางเลือกหรือพืชสมุนไพร ในโอกาสที่สธ.กำลังเดินหน้าโครงการทดลองสารสกัดน้ำมันกัญชา น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านเกี่ยวกับพืชสมุนไพรไปพร้อมกัน</p> <p>-เสนอบทความ มองว่าการที่ไทยสามารถผลิตสารสกัดน้ำมันกัญชาทางการแพทย์ได้ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องฝาก รมว.สธ. ในฐานะกำกับดูแลโดยตรงกับนโยบายเสรีกัญชาทางการแพทย์ คือ การควบคุมและเอาจริงเอาจังไม่ให้มีการนำกัญชาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์</p> <p>-เสนอบทความว่า เวลาที่คนไทยทั้งประเทศมีความรู้ความเข้าใจถูกต้อง แก่กฎหมายให้สามารถปลูก ใช้จำหน่ายและส่งออกกัญชาได้ เมื่อนั้นเกษตรกรไทยจะพลิกพื้นฐานได้แน่นอน และถ้าประเทศไทยสามารถขายสารสกัดจากกัญชาในการรักษาความเจ็บป่วยได้ จะเป็นศูนย์กลางการรักษาโรคร้ายแรง ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติจำนวนมาก</p>
<p>คมชัดลึก</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>Newtv.</p>	<p>ผู้รับเหมาทำงาน</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวถึงการติดตามเอาผิดผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการที่เกี่ยวข้องกับรพ.ในสังกัด สธ. 653 ล้านบาท ว่า ได้มอบหมายให้รมช.สธ. ช่วยติดตาม และมอบให้ นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. รวบรวมข้อมูลความเสียหายและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่ได้รับรายงาน แต่เบื้องต้นเชื่อว่าความเสียหายน่าจะถึง 1 พันล้านบาท ปัญหาส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากการแข่งขันเสนอราคาต่ำเพื่อให้ได้งาน หรืออาจเกิดจากขาดสภาพคล่องและแรงงาน อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดปัญหาผู้รับเหมาทำงาน คณะกรรมการตรวจรับงานต้องไม่ปล่อยเรื่องทิ้งไว้ หากผู้รับเหมาผิดจริงต้องยึดเงินค้ำประกัน ขึ้นบัญชีดำ และต้องสรรหาผู้รับเหมารายใหม่ ถ้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นต้องไปฟ้องจากผู้รับเหมารายเก่า ทั้งนี้ ต้องมีการตรวจสอบผู้รับผิดชอบโครงการเหล่านี้ด้วย</p>
ข่าวสด คอลัมน์ บ.ก.	<p>การรับยาที่ร้านขายยา</p> <p>-เสนอจดหมาย จากผู้ใช้นามว่าผู้ป่วยนอก แสดงความเห็นกรณี รมว.สธ.จะให้ผู้ป่วยบัตรทองไปรับยาที่ร้านขายยา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ตอบจดหมาย	เพื่อไม่ต้องรอคิวนาน ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะถ้ายาที่แพทย์สั่งไม่มี เกสซ์กรต้องจัดยาที่ใกล้เคียงให้แทน ทำให้คนไข้ไม่เชื่อว่าฤทธิ์ยาเหมือนกัน และไม่แน่ใจว่าจะมีเกสซ์กรประจำร้านตลอดเวลา ควรนำเงินที่จะไปจ้างคนนอกมาเป็นค่าไอทีให้กับเจ้าหน้าที่ เป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ทั้งนี้ ผู้ป่วยเชื่อว่าแพทย์ที่ประจำรพ.ใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญ จึงต้องการไปรักษาด้วย ดังนั้นเรื่องแอดจึงถือว่าเป็นเรื่องเล็ก
ไทยโพสต์	<p>ภัยแล้ง</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วย พ.อ.เชษฐา ศรีหมอก ผู้บังคับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 54 เดินทางมาที่รพ.สุรินทร์ เพื่อดูการขุดเจาะบ่อบาดาลของหน่วยทหารพัฒนา 4 บ่อ ร่วมกับของภาคเอกชนอีก 4 บ่อ ซึ่งแต่ละบ่อจะสูบน้ำได้บ่อละ 120-150 ลบ.ม.ต่อวัน ซึ่งรพ.จะติดตั้งระบบกรองน้ำเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการบริโภคได้ ขณะเดียวกันได้นำรถผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่มาให้บริการทำน้ำดื่มสำหรับรพ. และนำรถบรรทุกน้ำมาเติมในถังเก็บน้ำไว้ใช้ในรพ.ให้เพียงพอ</p>
มติชน เว็บไซต์มติชน	<p>การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ปัจจุบันครอบครัวเป็นลักษณะครอบครัวเดี่ยว ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจการใช้ชีวิตที่เร่งรีบในสังคม ทำให้สัมพันธภาพในครอบครัวลดน้อยลง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอยู่ในสุขบัญญัติข้อที่ 6 แนะนำการมีความสุขด้วยวิธีการต่างๆ 1.ช่วยเหลืองานบ้าน 2.พูดคุยกันให้มากขึ้น ลดการใช้โซเชียลมีเดีย มีการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว 3.ลูกที่ไม่ได้อยู่ในบ้านเดียวกับแม่ ควรพูดคุยสื่อสารกับแม่อย่างสม่ำเสมอ 4.เป็นลูกที่ดีที่ทำให้แม่ภูมิใจ 5.จัดเวลาของครอบครัวเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนร่วมกัน ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ พาไปออกกำลังกายหรือชวนไปทำกิจกรรมเพื่อสังคม 6.กราบแม่ กอดบอกรัก มอบการ์ดหรือดอกไม้ประดิษฐ์ที่ทำเอง เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกที่สื่อถึงความรักที่มีต่อแม่เนื่องในโอกาสสำคัญ</p>
ไทยโพสต์	<p>งานประชุมวิชาการด้านการแพทย์อาเซียน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการแพทย์ในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 7-9 ส.ค. 2562 ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กทม. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 3 สาขา ได้แก่ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน จักษุวิทยา และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โดยในปีนี้ได้เพิ่มสาขาทันตกรรม มีนักวิชาการนานาชาติ นักวิชาการไทยทั้งภาครัฐและเอกชน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข กว่า 300 คน จาก 10 ประเทศอาเซียน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศสมาชิกและองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งไทยและต่างประเทศร่วมประชุมกว่า 124 คน</p>
ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ	<p>พัฒนาการเด็กไทย</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ สำรวจพบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ 0 - 6 ปีล่าสุด ร้อยละ 32.50 โดยเฉพาะพัฒนาการด้านภาษา ล่าสุดปี 2560 เฉลี่ยร้อยละ 24.76 ส่งผลเสียต่อการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ สิ่งสำคัญของการช่วยเสริมการเรียนรู้ คือ กิน เล่น กอด เล่า คือต้องดูแลโภชนาการต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ส่วนการเล่นคือ กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว การสัมผัสของพ่อแม่ที่ทำให้เด็กหลังสารที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของสมอง การอ่านหนังสือ ด้วยกัน พูดคุย เด็กรู้จักเล่าเรื่อง ตั้งคำถาม แล้วพ่อแม่ตอบ จะช่วยพัฒนาระบบวิธีคิดเมื่อเข้าสู่ระบบการศึกษา</p>
ข่าวสด	<p>ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมฯ ได้จัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับปี พ.ศ.2562 โดยมีมาตรฐานยาสมุนไพรทั้งหมด 90 มอโนกราฟ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งเป็นยาสมุนไพรที่มีในบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมทั้งได้ปรับปรุงภาคผนวกสำหรับการตรวจสอบปริมาณสิ่งตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชกว่า 70 ชนิดและการตรวจสอบปริมาณโลหะหนัก เรื่องมาตรฐานสมุนไพรในระดับสากล ซึ่งประกอบด้วย ข้อกำหนดมาตรฐานทั้งทางด้านเภสัชเวทและพฤกษศาสตร์ ข้อมูลด้านความปลอดภัยขนาดการใช้ยาเบื้องต้นและการเก็บรักษาของยาสมุนไพรที่พบในประเทศไทย การควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรและสนับสนุนธุรกิจการส่งออกสมุนไพรทั้งในรูปแบบวัตถุดิบ สารสกัด ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทั้งในรูปยา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศในด้านมาตรฐาน และเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรในประเทศให้ได้มาตรฐานสากล ป้องกันการปนปลอมยาสมุนไพร ลดการนำเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศและเพิ่มการพึ่งพาตนเอง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>โรคที่มากับน้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎพงศ์ ไร่ยาจฉิม รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า รมว.สธ. และ ปลัด สธ. มอบหมายให้กรมฯ ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังโรคและภัยที่มากับน้ำท่วมเฉียบพลันและน้ำป่าไหลหลาก จึงได้สั่งการกองระบาดวิทยา กองโรคติดต่อทั่วไป กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน และสคร.ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ จัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมสนับสนุนทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานในพื้นที่ กรณีเกิดการระบาดของโรค และเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคแก่ประชาชน</p>
ผจก.รายวัน คอลัมน์ คุณภาพชีวิต	<p>ทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง</p> <p>-เสนอบทความว่า รพ.ขอนแก่นมีการพัฒนาช่องทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) โดย นพ.วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า หลังจากศูนย์สื่อสารประสานงานทางการแพทย์ 1669 ได้รับแจ้งเหตุและตรวจสอบพบว่ามีกลุ่มอาการที่เข้าได้กับโรคหลอดเลือดสมอง จะแจ้งทีมบริการการแพทย์ฉุกเฉินออกมารับผู้ป่วยภายใน 10 นาที เมื่อตรวจยืนยันว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองต้องนำเข้าสู่ช่องทางด่วนพิเศษ จะประสานกลับห้องฉุกเฉิน และแพทย์ประจำห้องฉุกเฉินตั้งแต่บนรถ เมื่อถึงรพ.จะทำ CT scan โดยไม่ต้องผ่านห้องฉุกเฉินอีก</p> <p>สำหรับอาการเสี่ยงที่ต้องรีบมา คือ F:Face คือ ใบหน้าเบี้ยวหรืออ่อนแรง ล้มตก ปากเบี้ยว A:Arm คือ แขนขาขาหรืออ่อนแรงซีกเดียว S:Speech คือ อาการปากเบี้ยว พูดไม่ชัด พูดลำบาก พูดไม่ได้ และ T: TIME คือ ต้องไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดใน 4 ชั่วโมงครึ่ง</p>
เดลินิวส์	<p>ความร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ</p> <p>-เสนอบทความ ศ. ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จในพิธีลงพระนามและลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววัตถุเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ระหว่าง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ บ. ปตท. จก. (มหาชน) และองค์การเภสัชกรรม ณ ตำนกจักรี บงกช จ.ปทุมธานี โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษาฯ เป็นสักขีพยานในพิธี ในการนี้ ทรง มีรับสั่งว่า การพัฒนายาเป็นเรื่องที่ใช้เวลานาน ต้องใช้ความระมัดระวัง แต่เพื่อประชาชน เราก็ต้องทำ</p> <p>นพ.วิฑูรย์ ตำนกวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า นักวิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้พัฒนายาชีววัตถุโดยไม่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ขณะที่องค์การเภสัชกรรมได้ร่วมกับ ปตท. จะสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง ความร่วมมือกันจะทำให้ในอนาคตคนไทยผลิตยารักษาโรคมะเร็งได้ด้วยตัวเอง สามารถต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวอื่น ๆ ตามมา โดยเป็นการผลิตระดับอุตสาหกรรม เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงยาของคนไทยและราคาไม่แพง</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ เเหะเหพาที	<p>โรคซึมเศร้า</p> <p>-เสนอบทความ อ้างอิงข้อมูลจากเอกสาร “ภาวะสังคมไทย ไตรมาสหนึ่ง ปี 2562” ของสภาพัฒนาฯ ระบุว่า ประเทศไทยยังมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าโรคที่ยังไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลืออีกประมาณ 5 แสนคน ผู้หญิงมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชาย 1.7 เท่า ผู้ป่วยร้อยละ 62 อยู่ในวัยทำงานอายุระหว่าง 25-59 ปี ถัดไปเป็นวัยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 26.5 ขณะที่กลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 มีประมาณร้อยละ 11.5 สาเหตุที่ทำให้กลุ่มเยาวชนเกิดภาวะซึมเศร้ามาจากการความผิดหวัง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเงิน ความรัก ความสัมพันธ์กับเพื่อน ความสูญเสียอย่างฉับพลัน ซึ่งการแก้ปัญหาและป้องกันภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเด็กและเยาวชน สามารถทำได้ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับครอบครัว สถานศึกษา และสังคม</p>
คมชัดลึก	<p>โครงการเด็กไทยแก้มใส</p> <p>- เสนอข่าว สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดี สด. กล่าวว่า โครงการเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เป็นโครงการที่สสส. ร่วมกับ ก.สาธารณสุข ก.ศึกษาธิการ ก.เกษตรฯ ก.มหาดไทย และองค์กรทางวิชาการ เช่น สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ดำเนินการพัฒนาต้นแบบเชิงปฏิบัติการ ในโรงเรียนและชุมชนทั่วประเทศ โดยน้อมนำรูปแบบการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการพัฒนาอาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัยในโรงเรียน กระจายผล โดยส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงกับแหล่งผลิตอาหารเกษตรในชุมชน เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดสารอาหาร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<p>มะเร็งที่ศีรษะและคอ</p> <p>-เสนอบทความ คณะแพทยรพ.ราชวิถี กล่าวว่า มะเร็งศีรษะและคอที่พบบ่อย คือ มะเร็งช่องปาก ช่องคอ กล้องเสียง โพรงจมูกและไซนัสโพรงหลังจมูก ต่อมไทรอยด์ และต่อมน้ำลาย เกิดจากการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เคี้ยวหมาก ใส่ฟันปลอมที่ไม่พอดี หรือมีฟันแหลมคมทำให้เกิดการระคายเคือง มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็ง สัญญาณเตือน ได้แก่ เป็นแผลที่ลิ้นหรือช่องปากที่ไม่หายภายใน 3 สัปดาห์ เจ็บคอ เสียงแหบ กลืนติด ที่รักษาด้วยยาแต่ไม่ดีขึ้น มีน้ำมูกหรือเสมหะปนเลือด มีก้อนที่คอหรือในบริเวณช่องปาก ช่องคอ ที่โตขึ้นเรื่อยๆ สามารถป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ ควบคุมดูแลสุขภาพช่องปากสม่ำเสมอ และตรวจค้นหา มะเร็งช่องปาก ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จึงขอเชิญชวนบริจาคได้ที่บัญชี "มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี" หมายเลขบัญชี 0512163221 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารพ.ราชวิถี หรือสอบถาม โทร.0-2354-7997-9 หรือ www.rajavithifoundation.com</p>
คมชัดลึก ช่อง 3	<p>เตือนภัยหลอกขายยาจีน</p> <p>-เสนอข่าว เพจหมอแล็บแพนด้าเผยแพร่คลิปพร้อมข้อความเตือนภัยการหลอกขายยาจีน โดยมีผู้ชายชาวจีน อายุประมาณ 50-60 ปี เข้าไปที่ร้านขายของชำเพื่อตีสันท อ้างว่าเป็นแพทย์จีนในรพ. และจับจุดบอกว่ามีอาการเจ็บป่วยหนัก และเขียนใบสั่งยาเงินให้โดยอ้างว่าตัวยาไม่มีขายในประเทศไทย และหลอกขายยาในราคาเกือบหมื่นบาท</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>โรคไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียรายงานผู้ป่วยโรคไขเลือดออกในประเทศ ตั้งแต่ 1 ม.ค.-3 ส.ค. เกือบ 8 หมื่นคน เสียชีวิตแล้ว 113 คน โดยสัปดาห์ก่อน ฟิลิปปินส์ก็ได้ประกาศว่าระหว่าง 1 ม.ค. - 20 ก.ค. มีผู้ป่วยไขเลือดออกกว่า 1.46 แสนคน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 98% และเสียชีวิตแล้ว 662 คน</p>